



ข่าวคณะกรรมการการศึกษา

สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๑๑ E-mail edu.parliament@gmail.com



เมื่อวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สผ.) ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา คณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. เสนอโดยรองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการการศึกษาได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ พิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณา ศึกษาการตรากฎหมายการศึกษาแห่งชาติ (ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. และพระราชบัญญัติ เกี่ยวข้อง)



รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมโดยสรุปดังนี้ คณะกรรมการการศึกษาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อ พิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา จำนวน ๔ ฉบับ ทำการปรับปรุงแก้ไขและยกร่างขึ้นใหม่ โดยนำ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ที่ร่างโดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) มาพิจารณาศึกษาแล้วปรับปรุงแก้ไขเป็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา มีหลักการสำคัญคือ ให้สถานศึกษามีอิสระ ในการบริหารจัดการศึกษา เพิ่มการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของภาคประชาชนและภาคเอกชน ลดความเหลื่อมล้ำ ในการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ประกอบด้วย ๗ หมวด ได้แก่ หมวด ๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา หมวด ๒ สถานศึกษา หมวด ๓ ครูและบุคลากรที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หมวด ๔ การจัดการศึกษา หมวด ๕ การพัฒนาและการ กำกับดูแลการจัดการศึกษา หมวด ๖ แผนการศึกษาแห่งชาติ และทรัพยากรเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ หมวด ๗ คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ และบทเฉพาะกาล มีสาระสำคัญ เช่น

- ๑) กำหนดให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
- ๒) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา โดยแบ่งเป็นช่วงวัยที่หนึ่งถึงวัยที่เจ็ด จำแนกเป้าหมาย ระดับและสมรรถนะของแต่ละช่วงวัยให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้
- ๓) กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางและเงื่อนไขความเป็นอิสระของสถานศึกษา
- ๔) กำหนดความเป็นอิสระและหลักประกันสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค และความปลอดภัยของ สถานศึกษา
- ๕) กำหนดเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาใน ระดับส่วนราชการ ศึกษาพิเศษและนักพัฒนาศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงอื่น ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติรับทราบร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ดังกล่าว ตามที่ได้นำเสนอ



ข่าวคณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๑๑ E-mail edu.parliament@gmail.com



นอกจากนี้ คณะกรรมการการศึกษาได้มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการศึกษาเอกชน (เพิ่มเติม) จำนวน ๓๐ คน

สำหรับการประชุมครั้งต่อไปนั้น คณะกรรมการการศึกษาจะมีการประชุมในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สพ.) ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา



ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา

สภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มงานคณะกรรมการการศึกษา

วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข้อมูล ณ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา